

แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๕ เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗

โครงการ/เป้าหมาย	มาตรการดำเนินงาน	เป้าประสงค์	กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/กิจกรรมย่อย	PIRAB	หน่วยงานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑. โครงการขับเคลื่อนระบบการพัฒนางานวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรม รองรับการทำงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย	๑. การขับเคลื่อนวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม และการจัดการความรู้ของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)	มีระบบการกำกับติดตาม แบบ Coaching	๑.๑ ทบทวนมาตรการและแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	P: Partner/ R : Regulate and Legislate	กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	
			๑.๒ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (๔ ครั้ง)				
	๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดความรู้ในการทำงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถด้านการผลิตงานวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรม บุคลากรด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ครั้งที่ ๒	A: Advocate B: Build Capacity	กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ	มิ.ย. ก.ค. ๖๗	

โครงการ/เป้าหมาย	มาตรการดำเนินงาน	เป้าประสงค์	กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/กิจกรรมย่อย	PIRAB	หน่วยงานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑. โครงการขับเคลื่อนระบบการพัฒนางานวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรม รองรับ การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย (ต่อ)	๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และการทำงานโดยหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการความรู้	เกิดกระบวนการพัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	๓.๑. พัฒนาและปรับปรุงคลังข้อมูลวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่ และความรู้ที่ขาดหายที่ได้จากการรวบรวมของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ	I: Invest	กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ	มี.ค. – ก.ย. ๖๗	
	๔. สนับสนุน /เสริมพลังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	การสร้างผลงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	๔.๑ สนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมงานวิชาการกรมอนามัย การส่งผลงานเข้ารับประเมินรางวัล TPSA/TEPGA ปี ๒๕๖๖ และเวทีวิชาการอื่นๆ	A: Advocate	กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ	มี.ค. – ก.ย. ๖๗	
	๕. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสรุปทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เกิดกระบวนการกำกับติดตามผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	๕.๑ กำกับติดตาม การดำเนินงานผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม (ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	๕.๒ รายงานผลการดำเนินงาน /การประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	R : Regulate and Legislate	กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ	มี.ค. – ก.ย. ๖๗
การสรุปทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้			กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ			ก.ค. ๖๗	